

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ของโครงการ "บรรณนิทัศน์เศรษฐกิจประเทศไทย พ.ศ. 2500-2525"
และได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสาขาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2526

ขอขอบคุณสถาบันไทยคดีศึกษา และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติม เมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทุนอุดหนุน
การวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่เพียงพอที่จะก่อคุณให้โครงการ
นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

บุคคลจำนวนมากได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยในโครงการนี้ นับแต่ชั้นการ
ประมวลข้อมูลงานวิชาการว่าด้วยเศรษฐกิจไทย ชั้นการจัดทำบรรณนิทัศน์ และชั้นการ
เตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ ตลอดจนการจัดทำดัชนี ผู้ที่สมควรได้รับความขอบคุณ
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

จารุวรรณ	เรื่องอุย	ชนินทร์	มีโกศล
ชื่นจิตต์	บัญญัติศุภศิลป์	ดวงรัตน์	ภาณีชีพ
ทิพรัตน์	นันทวุฒิกุล	ทิพย์กัลยา	ศิวะประศาสน์
ชนาวรรณ	กิจประไพอาภาผล	นภา	กวีร์ติกุล
นิทรา	อาลัยเวช	นุจรี	โกสุ่ม
ประคิมรัฐ	วิวิธศุภกร	ประไพ	กวีร์ติกุล
พรสม	โรจนกิตติ	พัฒนจรินทร์	สวนแควมดี
พิกุล	วรชัญญะกิจ	เพลิน	โรจนเวคิน
มาลี	รุ่งวัฒนาเศรษฐ	รัชนีวรรณ	บุพพัทธ์สมัย
เลิศศักดิ์	อนันต์พิริยะกุล	วรวดี	โกมลกวิน
วารีย์	ทินกร	วัฒนา	ปิ่นวันนะ
วิมลรัตน์	จิตรประทีภ	สมชาย	เกียรติวิชัย
สุคใจ	ธารธาราทอง	สุธิดา	รักตะบุตร
สุมาลี	ชอุณหุฒิยานนท์	สุรณี	ศศิจันทร์
อุไรศรี	ทินกร		

โครงการนี้ได้ใช้บริการของหอสมุดหลายต่อหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและ
ปาซิฟิก (ESCAP)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลการทำวิจัยภายใต้
โครงการนี้ นางสีดา สอนศรี แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
นางวลัยพร เหมะรัชตะ แห่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความแนะนำ
เกี่ยวกับการจัดทำบรรณนิทัศน์เมื่อเริ่มโครงการ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ได้เอื้อเพื่อ
ให้ใช้สำนักงานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในการทำงานระยะแรก
และในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการนี้สามารถ
ดำเนินงานต่อไปได้ นางสาววงศ์ จังกศิริ แห่งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งเอเชียและปาซิฟิก นางสาวนวลฉวี สุธรรมวงศ์ และนางสาวพลสุข ปรีวัตร-
วรวิฑูรี แห่งหอสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนนางวิไลลักษณ์
ไทยอุคสาห์ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
เอื้อเพื่อและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการรวบรวมข้อมูล จึงสมควรจารึกคำ
ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้